

เรื่อง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

เรียน ลูกค้ำผู้มีอุปการคุณ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันปัญหาคอรัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนา และการคอรัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจัดให้มั่นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยนโยบายของบริษัท คือ การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอรัปชั่น ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักว่า “เราจะต่อต้านการคอรัปชั่น และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ” และมีบทกำหนดโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาครบทุกบริษัท

ท้ายที่สุด บริษัทและบริษัทย่อย ขอเชิญชวนทุกท่านให้ความสำคัญกับต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น อันจะเป็นการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป และบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น การให้-รับสินบนใดๆ ในกลุ่มบริษัทเอเชีย พลัส (ถ้ามี) ตามช่องทาง ดังนี้

- จดหมายปิดผนึกระบุว่า “ลับเฉพาะ” และจำหน่ายซองถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งมายัง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
- อีเมลถึงหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ (chirasak@asiaplus.co.th) และสำเนาถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (virach@asiaplus.co.th)
- กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท
- Hotline ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-1120 หรือ 02-680-1122 หรือ 02-680-1124

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy and Practices) ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย